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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท 

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีลม 

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 
 
 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น.  
 
 ก่อนเร่ิมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของ บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดงันี ้ 

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ก่อนเร่ิมลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเคร่ืองหมายในช่องคะแนน เห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชือ่ก ากับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้ นลงคะแนนบัตร
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละ
วาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการนบัคะแนน จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลงัจากการประชุมเสร็จสิน้  

3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ
ในหนงัสือมอบฉันทะ 

4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้ นที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 8 เก่ียวกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถุประสงค์บริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถามขอให้
ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่
ประชุมก่อนทุกครัง้ 

 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย   

เข้าร่วมประชุมดงันี ้
  

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% 
ประกอบด้วย 

นายมน ู  เลียวไพโรจน ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ 
 (1) นายอ านวย   นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(2) นายไพโรจน์  มาลีหอม  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
(3) นางสาวซนวา  เด่นเมฆา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

  
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ 

 (1) นายวิโรจน์  พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (2) นางสวุฒันา  ตุลยาพิศิษฐ์ชยั กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส 

(3) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 ดร. สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
ดร. ชาญ   ธาระวาส   
 

 ผู้บริหารระดบัสงู 
(1) นางสาวธนภร  ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 
(2) นายวรวุทร  เศรษฐธนารักษ์ ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน 
 
ตวัแทนผู้สอบบญัชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
นายประวิทย์   วิวรรณธนานุตร์ 
นายบุญเกษม  สารกล่ิน 
 
ตวัแทนที่ปรึกษากฎหมายท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนจาก 
ส านกักฎหมายวิสเซน่ แอนด์ โค จ ากัด 
นางสาวธันวาพร  ดิษฐศร 

 นางสาววิภาวี   บูรณะภกัดี 
 

นางสาวสิรินัดดา กววีฒันา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 73 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 124 ราย รวมทัง้สิน้ 197 ราย จ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 107,391,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
61.62 ของจ านวนหุ้ นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จ านวน 174,273,125 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด    
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นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม 
และเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี ้
            
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 

  
ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
 
ไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมีมติดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 107,392,708 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,392,708 100.00 

  หมายเหตุ  เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงท าให้มีจ านวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึน้ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2561 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัท ในรอบปี 2561 

  

 ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจาก
รายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดงันี ้
 

 บริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าในธุรกิจการจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชรและเพชรกะรัต
ในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จดัจ าหน่ายเคร่ืองประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับ
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพืน้ที่
ทัว่ประเทศจ านวน 130 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาที่เป็นแบรนด์ยูบิลล่ี 125 สาขา และแบรนด์ Forevermark 5 สาขา แบ่งตาม
ภูมิภาค ดังนี  ้กรุงเทพฯและปริมณฑล 48 สาขา ภาคกลาง 24 สาขา ภาคใต้ 23 สาขา ภาคอีสาน 19 สาขา และ
ภาคเหนือ 16 สาขา 
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ในปี 2561 บริษัทมีการขยายสาขา ลกัษณะพืน้ที่เช่าและผ่านห้างสรรพสินค้า ทัว่ประเทศรวม 5 สาขา ดงันี ้
 สาขาที่เปิดด าเนินงาน โดยลกัษณะพืน้ที่เช่า ได้แก่ 

 1. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ 

 2. ห้างสรรพสินค้า เทอร์มนิอล 21 พทัยา 

 3. ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม 

 สาขาที่เปิดด าเนินงาน โดยผ่านห้างสรรพสินค้า ได้แก่ 

 1. ห้างสรรพสินค้า โรบินสนั สาขาชลบุรี 

 2. ห้างสรรพสินค้า โรบินสนั สาขาชยัภูม ิ

 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดทัง้ปีมากกว่า 400 ดีไซน์ ภายใต้แบรนด์ยูบิลล่ี และ 
Forevermark โดยในภาพรวมบริษัทมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในทุก ๆ เทศกาลที่ส าคญั เช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ วนัแม่ และ
เทศกาลของขวัญต่าง ๆ ซึ่งผลิตภณัฑ์ที่ออกมาก็ได้มีการผสานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้า และเพื่อให้เข้า
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน คือ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปล่ียนใส่ได้หลากหลายรูปแบบ ท าให้สามารถ
สวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสโดยไม่ซ า้แบบ ในระดับราคาตัง้แต่หมื่นบาท และในช่วงเดือนตุลาคม 2561 บริษัทยงัได้
พลิกโฉม  อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณีไทย ซึ่งถือเป็นครัง้แรกของโลกที่ได้มีการน า AI หรือ Artificial Intelligence มา
ประสานเข้ากับเคร่ืองประดับเพชร เพื่อบันทึกความทรงจ าลงในเคร่ืองประดับได้โดยท างานผ่าน Application ที่ชื่อ Jubilee 

iMoment  ในระหว่างปีบริษัทได้จดังานกิจกรรมการเปิดตวัสินค้า collection ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ให้ลกูค้าได้รู้จัก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงเพชรหายากจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกมาให้ลูกค้าได้ชมและจ าหน่ายด้วย รวมทัง้มีการจดักิจกรรม
เพื่อตอบแทนกลุ่มลกูค้าสมาชกิ (Royalty Program) อีกด้วย 

 ในด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
แหล่งน า้อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้
โครงการกังหนัน า้ชัยพัฒนา บริษัทจึงได้จัดท าและจ าหน่ายชุดเข็มกลดัคอลเลกชนัพิเศษ “ภูมิพลงัแห่งนวธารา” ร้อยเรียง
ลวดลายอนัประณีตเป็นรูปกังหงัประดับเพชร ผสานความสวยงามของสญัลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) และน ารายได้ส่วนนึงสบทบ
ทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของบริษัทเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนมลูนิธิ
ชยัพฒันา เพื่อให้ทางมลูนิธิฯได้มงีบประมาณในการจดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบต่อไป 

 อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทและผู้บริหาร คือ นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ได้รับรางวลั SET AWARDS 

2018,  Young Rising Star CEO จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแรงใจในการพัฒนาองค์กร การต่อยอด
ในการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์ยูบิลล่ีรวมถึงน าพาบุคลากรของบริษัท
ให้ก้าวหน้าต่อไป   

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงมติและเนื่องจากวาระที่ 
2 และ 3 เป็นวาระที่เนือ้หาเก่ียวโยงกัน จึงขอให้คุณธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและ
เลขานุการบริษัท ได้น าเสนอวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อน จากนัน้จะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

   

 ประธานมอบหมายให้นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ด้านการเงนิ เป็นผู้รายงาน   
 

นางสาวธนภร รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ 
ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงันี ้

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,240.8 ล้านบาท 
มีหนีสิ้นรวม 310.9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 929.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 

บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,205.7 ล้านบาท มีหนีสิ้นรวม 345.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 860.7 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่สินทรัพย์เพิ่มขึน้จากเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ และลดลงจากสินค้าคงเหลือ หนีสิ้นลดลงจากการช าระเงิน
กู้ยืมและเจ้าหนีก้ารค้า และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้จากก าไรของปีโดยสทุธิจากเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี  

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดขาย 1,548.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปีก่อนซึ่งมียอดขายที่ 1,542.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 5.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 และมีก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 
687.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีก าไรขัน้ต้น 672.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
43.6 ของยอดขาย การเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรขัน้ต้นเนื่องจากในภาพรวมมีการบริหารต้นทุน และสดัส่วนการขายสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ 
 บริษัทมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 191.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนที่มีก าไรสุทธิ 
184.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของยอดขาย เพิ่มขึน้ประมาณ 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ ในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการขายเปล่ียนแปลงเล็กน้อย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้
เนื่องจากในระหว่างปี 2561 มีการจ้างพนักงานเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการลดลงของต้นทุนทาง
การเงินเนื่องจากมีการคืนเงินกู้เต็มจ านวนในระหว่างปีแล้ว 
 การเปล่ียนแปลงของรายได้ในภาพรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.37 โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้เกิดจากรายได้จากสาขาที่เปิด
ใหม่ 5 สาขาคิดเป็นร้อยละ 1.89 และงาน Event ร้อยละ 0.41 และลดลงจากสาขาที่ปิดไปร้อยละ 0.28 และส่วนของ 
Same Store Sale ร้อยละ 1.66 
 สัดส่วนการขายของปี 2561 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ ร้อยละ 50.93 ต่างจังหวัดอยู่ที่ ร้อยละ 49.07 ซึ่ง
สดัส่วนของปี 2560 ก็ใกล้เคียงกัน คือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 50.90 ต่างจงัหวดัอยู่ที่ร้อยละ 49.10 

         อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั มีดงันี ้

- อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอตัรา 3.76 เท่า  
- อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอตัรา 0.33 เท่า 

- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 19.50 

- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 21.36 

- อตัราหมนุเวยีนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 261 วนั  
- ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 28 วนั 

- ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (Account Payable Turnover Rate) คิดเป็น 99 วนั 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ขอแสดงความยินดีกับคุณอัญรัตน์ พรประกฤต ที่ได้รับรางวัล Yong Rising 

Star CEO  

เนื่องจากราคาหุ้ นที่ตกลงสวนทางกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอ

สอบถามแนวโน้มผลการด าเนินการของบริษัท เพื่อพิจารณาว่าการลดลงของ

ราคาหุ้นนีถื้อเป็นวิกฤตหรือโอกาสในการที่จะมาลงทุนซือ้หุ้นของบริษัท 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ราคาของหุ้นของบริษัทในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่ดีของ

บริษัท ซึ่งเหมือน ๆ กันกับอีกหลายบริษัทที่มีพืน้ฐานการเงินที่แข็งแกร่งและ

ผลประกอบการที่ดี ผู้บริหารรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น และ

จะน าไปปรึกษากับทางคณะกรรมการบริษัท ว่าจะสามารถท าให้ผู้ถือหุ้นมี

ความพึงพอใจได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ดีผู้บริหารได้ให้ความส าคญัและใส่ใจ

ในการสร้างความแข็งแกร่งพืน้ฐาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ และ

ก าไรให้ได้ดี แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท

ยังคงระดับรายได้ไว้ได้  และมีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่า

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทมีแผนการด าเนินงานที่ชดัเจนในทุก ๆ 

ไตรมาส ดังที่ได้น าเสนอใน Opportunity Day ในทุก ๆ ไตรมาสของปี 2561 

ที่ผ่านมา 

นายธวชัชัย เทียนบุญส่ง 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

1) ขอทราบความเห็นของผู้บริหารในเร่ืองของเพชรเทียมที่เข้ามามบีทบาท
ในตลาด 

2) ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพืน้ที่เช่า และพืน้ที่
ในห้างสรรพสินค้า 

3) ขอทราบผลกระทบของ iMoment ต่อยอดขายของบริษัท 
4) ขอทราบสดัส่วนเป้าหมายรายได้ของ Forevermark ต่อรายได้ของบริษัท

ในอนาคต 
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) เนื่องจากเพชรเทียมมีมานานแล้ว และจากการประชุมกับทาง De Beers 
ในระดับตลาดเพชรของโลกไม่ได้มีผลกระทบ ในทางกลับกันกับสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกซือ้เพชรแท้จากบริษัทที่มีความ
น่าเชื่อถือมากขึน้ ซึ่งความต้องการเพชรเทียมจะไม่ถึงกับมาทดแทน
ตลาดเพชรแท้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากเพชรแท้มีมลูค่าในตวัเอง ทาง 
De Beers มี การออก Annual report วิ เคราะห์ทิ ศทางของการใส่
เคร่ืองประดับเพชร และราคาเพชรในอนาคต ส าหรับคนรุ่น Young 
Millennials (19-29 ปี) มีความนิยมในการใส่เพชรแท้มากขึน้เพื่อเป็น
การแสดงถึงความส าเร็จในแต่ละช่วงอายุ ในขณะที่ Old Millennials 
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(30-40 ปี) ซือ้เพชรเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงสถานะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ความต้องการของเพชรแท้มีทิศทางมากขึน้ในอนาคตในทุกรุ่นอายุ  

2) Same Store Sales ในภาพรวม  คือ ใกล้เคียงกันทัง้สองส่วน และไม่
แตกต่างกันในแต่ละปี 

3) เนื่องจากการเปิดตัวในช่วงปลายปี บริษัทคาดว่าจะมีผลที่ชดัเจนขึน้ในปี 
2562 เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ที่สร้างลกูค้าใหม่ให้กับบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 

4) สดัส่วนรายได้ของ Forevermark ในปี 2562 สงูขึน้จากปี 2561 
เนื่องจากมีการออกผลิตภณัฑ์มากขึน้ และจะมกีารขยายสาขาที่เพิ่มขึน้ 
แต่เนื่องจากจ านวนสาขาเมือ่เทียบของแบรนด์ยูบิลล่ีซึ่งมีเพียง 5 สาขา
จึงท าให้สดัส่วนยงัคงไม่เป็นสาระส าคญั 

นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์ 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

1) ขอทราบว่าบริษัทมีการควบคุมและจดัการสินค้าไม่ให้สญูหายอย่างไร 

2) ขอทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการจัดการสินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะ
เวลานานอยา่งไร 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงนิ 

1) บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองของการจ ากัดสิทธิการเข้าถึง

คลังสินค้าที่ส านักงานใหญ่เฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องเท่านัน้ ในระดับสาขาจะ

มีการตรวจนับและรายงานต่อทางส านักงานใหญ่ทุกวัน และจะมีทีม

ตรวจสอบจากส านักงานใหญ่เข้าตรวจสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า อีก

ทัง้จะมกีารเวียนสินค้าทุก 30-45 วนั จึงท าให้มัน่ใจได้ว่าสินค้ามีอยู่จริง  

2) สินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะเวลานานจะถูกพิจารณาในการน ามาจัด   

โปรโมชนั และในบางกรณีจะถูกน ามาผลิตใหม ่

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

เนื่องจากเข้าใจว่าทาง De Beers มีรายงานว่าตลาดเพชรเทียมมีการเติบโต

และมคีวามสนใจในการท าตลาดด้านนีด้้วย 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ทาง De Beers มีการท าตลาดหลัก คือ เพชรแท้ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่

ที่สุดในโลก แต่วตัถุประสงค์ในการเข้าไปท าตลาดเพชรเทียมหรือ light box 

เพื่อเข้าไปก าหนดราคาและควบคุมตลาดไม่ให้โต 

นายมนู เลียวไพโรจน์ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  

เพิ่มเติมว่าตลาดเพชรแยกเป็น 2 ส่วน คนที่ซือ้เพชรแท้จะซือ้ไว้เป็นทรัพย์สิน

หรือลงทุนในอนาคต ส่วนเพชรเทียมก็ซือ้เพื่อสวมใส่ทั่วไป ซึ่งจะเป็นคนละ

กลุ่มลูกค้ากัน การมีตลาดเพชรเทียมน่าจะเป็นการส่งผลดีต่อบริษัท 

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเพชรแห่งเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง

สินค้าของบริษัทจะเป็นเพชรแท้ที่มีใบรับประกันจากแหล่งที่มาเท่านัน้  

นางสาวชมพูนุท กล่ินกุสมุ 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

1) เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มี P/E อยู่ที่ประมาณ 13 เมื่อ
เทียบกับ P/E เฉล่ียในตลาดฯปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16 และบริษัทมีเงิน
สดและเงินลงทุนระยะสัน้เหลือค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทมี
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แผนที่จะซือ้หุ้นคนืหรือไม่ 
2) อยากทราบแผนในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทเนื่องจากเห็นว่า

บริษัทมีสาขาครอบคลมุอยู่เกือบทัว่ประเทศแล้ว  
นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) ในระยะเวลาอนัสัน้ บริษัทยงัไม่มีแผนในการซือ้หุ้นคืน 

2) คร่ึงหนึ่งของจ านวนสาขาอยู่ในกรุงเทพ ดังนัน้บริษัทจึงยังสามารถที่จะ 

ขยายสาขาเพิ่มเติมได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาไม่ได้เป็น

เร่ืองเดียวที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัท แต่ยังมีในเร่ืองของการ

ขยาย Product line รวมทัง้การขายผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ซึ่งจะมีการ

ปรับเปล่ียนเพิ่มเติม Business Model ซึ่งจะน าเสนอใน Opportunity 

Day หรือโอกาสอื่น ๆ อีกต่อไป 

นายธวชัชัย เทียนบุญส่ง 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพืน้ที่เช่า และพืน้ที่ใน

ห้างสรรพสินค้า ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้ 

และเพชรสามารถขาย Online ได้หรือไม่ 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 

สดัส่วน Same Store Sale ของสาขาในพืน้ที่เช่า และพืน้ที่ห้างสรรพสินค้าใน

ปี 2561 ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47- 48 ส่วนที่เหลือจะ

เป็นการขายใน Flagship Store  

ในส่วนของ Online ปัจจุบนับริษัทมีการขายผ่านทาง Website ของบริษัทอื่น

เช่น JD.co.th หรือ Central Online แต่สดัส่วนยงัไม่เป็นสาระส าคัญ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทก็ได้ลกูค้าใหม่ ๆ ผ่านทางส่ือ Online ที่บริษัทลงภาพสินค้าผ่าน

ทาง Facebook หรือ IG ของบริษัท แต่สดุท้ายลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะยงัคงไปที่

สาขาของบริษัทและท าการเลือกซือ้ที่สาขาแทน 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

1) ขอทราบว่าราคาขายต่อชิน้ลดลงจากเดิมหรือไม่ ก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มสูงขึน้
เนื่องจากอะไร 

2) อะไรคือปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจในการซือ้สินค้าในแต่ละ
คอลเลกชนั 

3) อะไรเป็นปัจจยัส าคัญที่จะท าให้บริษัทตัดสินใจในการขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศ 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) ค่าเฉล่ียของมูลค่าการขายต่อบิล (Ticket size) ในปี 2561 ใกล้เคียงกับ
ปี 2560 แต่จะเป็นการเพิ่มขึน้ของปริมาณการซือ้มากกว่าที่ส่งผลต่อ
ยอดขายปี  2561 ใน ส่วนของต้นทุนบ ริษั ท มีการท า Purchasing 
planning กับทาง Supplier หลักจึงท าให้สามารถบริหารจัดการต้นทุน
ได้ดี เนื่องจากทาง Supplier ทราบแผนการซือ้ล่วงหน้าและสามารถ
ส ารองสินค้าให้ได้ตามราคาที่ตกลง และผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยในส่วน
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ของการบริหารจัดการค่าใช้จา่ยในการขายเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อ
บริษัท จึงท าให้บริษัทยงัคงมีก าไรที่สงูกว่าเป้าหมาย 

2) บริษัทมีการท า Data Analysis เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ซึ่งบริษัทมีสินค้าตัง้แต่ระดับหมื่นบาทจนถึง
หลายล้านบาท รวมถึงดูแนวโน้มทิศทางตลาดควบคู่ไปด้วย โดยทางทีม 
Marketing และทีม  Designer ก็จะท างานจากการวิ เคราะห์ ข้อมูล
ดงักล่าวเพื่อออกแบบให้ตรงใจกับลูกค้า อีกทัง้ในส่วนของคุณภาพเพชร 
และนวัตกรรมของสินค้าที่บ ริษัทและโรงงานคู่ ค้าก็ ใส่ใจ เพื่ อให้
สินค้าออกมาคุ้มค่าและตรงใจกับลูกค้า  

3) ปัจจัยส าคัญที่ จะท าให้บ ริษัทตัด สินใจในการขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศคือ 
- พฤติกรรมของลูกค้าที่มีความใกล้เคียงกับตลาดปัจจุบัน เพื่อใช้

ประโยชน์ในด้าน Economies of scale กับส่ิงที่บริษัทท าอยู่ในการ
สร้างประโยชน์และผลตอบแทนเพิ่มได้ 

- หุ้ นส่วนที่จะไปร่วมทุนด้วยจะต้องมีแนวความคิดและ Ethic ที่
เหมือนกัน  

- โอกาสของตลาดในประเทศนัน้ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้
บริษัทได้เพิ่มขึน้ 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

 

อยากให้อธิบายทิศทางของราคาขายต่อชิน้จากอดีตถึงปัจจุบัน และจาก

ปัจจุบันไปในอนาคต และอยากให้อธิบายถึงการบริหาร Product mix ของ

บริษัท 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีฐานราคาที่แตกต่างกันตัง้แต่หลกัหมื่นจนถึงหลัก

ล้านจึงท าให้ยากที่จะอธิบายในรายละเอียดของ Product mix ในที่นีไ้ด้ ซึ่ง

ถ้าวิเคราะห์ในเชิงของจ านวนชิน้ของสินค้าที่ขายได้ สินค้าระดบัราคาล่างจะ

ขายได้มากกว่าสินค้าที่มีราคาสูง แต่ถ้าเทียบในเชิงมูลค่าการขายก็จะ

ประมาณคร่ึง ๆ ส่วนราคาขายต่อชิน้จะเพิ่มขึน้หรือลดลงในอนาคต ก็จะ

ขึน้อยู่กับว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึน้ ก็อาจจะส่งผลต่อ

ราคาของสินค้าที่ลดลง ซึ่งก็จะมีโอกาสที่ท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้ 

อย่างไรก็ดีบริษัทมีการก าหนดราคากลางในแต่ละกลุ่มราคาสินค้า 
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 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยมีมติดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 107,511,709 100.00 

(2) ไม่เห็นด้วย - - 

(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,511,709 100.00 

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงท าให้มีจ านวนเสียงทีล่งมติเพิ่มขึน้ 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  
 ประธานมอบหมายให้นางสาวธนพร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงนิ แถลงต่อที่ประชุม 

 
นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน

ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท (หกสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 116.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.07 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 0.33 บาท 
(สามสิบสามสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนัน้ส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบส่ี
สตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท  

 
โดยบริษัทก าหนดให้วนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2562  
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล 
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัน้เพิ่มขึน้ทุก
ปี ถ้าบริษัทไม่ได้มีแผนในการลงทุนเพื่อเพิ่มสร้างผลตอบแทนให้มากขึน้ อยากให้
คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม Payout ratio หรือซือ้หุ้นคืน  

นายมนู เลียวไพโรจน์ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป 
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 เมือ่ไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 106,635,909 99.1854 

(2) ไม่เห็นด้วย 875,800 0.8146 

(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,511,709 100.00 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเสนอข้างต้น 

 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

   
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบับริษัทเร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในครัง้นีต้วัท่านประธานเองเป็นหนึ่งในสามของ
กรรมการที่ครบวาระ และกรรมการอีก 2 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามข้อบงัคบับริษัท มีดงันี ้

1. นายมน ูเลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฎิบัติให้ถูกต้องตามหลัก   
ธรรมมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทัง้ 3 ท่าน ลงจากเวทีและออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะ
แล้วเสร็จ โดยท่านประธานได้มอบหมายให้คุณอ านวย นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมในวาระนีแ้ทน 

 นายอ านวย นาครัชตะอมร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างสูง  รวมทัง้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดีย่ิงเพื่อประโยชน์และ
ความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด  รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรน าเสนอแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  

  
 นายอ านวย นาครัชตะอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น 
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 เมือ่ไม่มีผู้ใดซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ 
(1) เห็นด้วย  107,401,509 99.8969 
(2) ไม่เห็นด้วย  110,800 0.1031 
(3) งดออกเสียง  - - 
รวม 107,512,309 100.00 
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประกฤต 
(1) เห็นด้วย  107,512,309 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย  - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,512,309 100.00 
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นายไพโรจน์ มาลีหอม 

(1) เห็นด้วย 107,512,209 99.9999 
(2) ไม่เห็นด้วย 100 0.0001 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,512,309 100.00 

 หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 5 จึงท าให้มีจ านวนเสียงทีล่งมติเพิ่มขึน้ 

 

นายอ านวย นาครัชตะอมร ขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าสู่ที่ประชมุ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประกฤต 
และ นายไพโรจน์ มาลีหอม กลบัเข้าสู่วาระอีกครัง้ 

 

 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2562 
 ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงนิ เป็นผู้รายงาน 

 

 นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ 
ประจ าปี 2562 โดยได้จดัท าตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลงั เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตาม
รายละเอียด ดงันี ้ 
 

 6.1  พิจารณาอนุมติัค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ประจ าปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนแปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจะจดัสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยก าหนดเบีย้ประชุมต่อครัง้ต่อ
ท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดงันี ้
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ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 65,000 60,000 60,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 24,000 22,000 22,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 24,000 22,000 22,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 20,500 19,000 19,000 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 20,500 19,000 19,000 

 
 6.2  พิจารณาอนุมัติเงินบ าเหน็จพิเศษส าหรับคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  2562 รวมเป็นเงินไม่ เกิน 

1,233,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งจะจดัสรรตามความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดงันี ้

บ าเหน็จกรรมการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 1,233,500 1,140,000 1,140,000 

ต าแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 227,000 210,000 210,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 157,000 145,000 145,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 157,000 145,000 145,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 138,500 128,000 128,000 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 138,500 128,000 128,000 

 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 
 

 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้ โดยมีมติดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 107,512,309 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,512,309 100.00 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้น าเสนอ 
 

 นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ 

1. นายประวิทย์    วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 

2. นายเทอดทอง   เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ       
3. นางสาวชุติมา   วงษ์ศราพนัธ์ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ 

4. นายบุญเกษม   สารกล่ิน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 

 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทัง้ในส านักงานเดียวกัน หรือต่างส านักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท โดย
พิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และได้จัดท าตารางเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้ นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดดงันี ้

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,800,000 1,800,000 1,350,000 

ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) - - - 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นประการ 
 
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้   

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 107,512,309 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,512,309 100.00 

 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ   
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 
  ประธานมอบหมายให้นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้น าเสนอ 

  นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์บริษัท เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปรวมถึงบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก 
การค้าของเก่า ให้บริการหลงัการขาย รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 
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ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในปัจจุบันนัน้ยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ดังนัน้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัท
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและเพื่อให้มีความชดัเจนครอบคลุมรับรองการเปล่ียนแปลงและการขยายธุรกิจ 
จึงจ าเป็นต้องเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน โดยแก้ไขวตัถุประสงค์ ข้อ 24 และเพิ่มเติมวตัถุประสงค์จากเดิมที่มี 25 
ข้อ เพิ่มอีก 5 ข้อ รวมเป็น 30 ข้อ ดังมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วตัถุประสงค์บริษัท) 
ดงัต่อไปนี ้

 แก้ไขวตัถุประสงค์บริษัทข้อ 24 ดงันี ้ 

 (24) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เจียระไน รับซือ้ ขาย ฝากขาย น าเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง เคร่ืองประดับ 
บรรจุภัณฑ์ ที่ท าจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อญัมณีอื่น รวมทัง้ท าวสัดุเทียมส่ิงดังกล่าว และนาฬิกา รวมทัง้รับจ้างท า
ของ ซ่อมแซม หรือออกแบบเคร่ืองประดบั บรรจุภณัฑ์เคร่ืองประดบั และรับจ้างเจยีระไนอญัมณีต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้น 

 เพิ่มเติมวตัถุประสงค์บริษัท 5 ข้อดงันี ้

 (26) สัง่เข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ในวตัถุที่
ประสงค์ 

 (27) ประกอบกิจการให้บริการหลังการขายที่ เก่ียวเนื่องกับกิจการหรือบริการตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุที่
ประสงค์ 

 (28) ประกอบกิจการการค้าของเก่า โดยการรับซือ้ เสนอขาย แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายโดยประการอื่นซึ่ง
เคร่ืองประดบั บรรจุภณัฑ์ ที่ท าจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อญัมณีอื่น รวมทัง้วสัดุเทียมส่ิงดงักล่าว และนาฬิกา รวมถึง
ทรัพย์ชนิดอื่นใดที่ใช้แล้ว 

 (29) ประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง เมือ่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 

 (30) บริษัทมีสิทธิซือ้หุ้นคืน จ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน ตัดหุ้นที่ซือ้คืน ทัง้นีต้ามที่ก าหนดไว้หรือจะก าหนดขึน้ต่อไป 
โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายอื่นใด 

  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ในการแก้ไขวัตถุประสงค์นีห้มายถึงว่าบริษัทจะมีการผลิต และจ าหน่ายส่ิง
เทียมใช่หรือไม่ 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 
 

วตัถุประสงค์หลักในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ เพื่อด าเนินการ
ด้าน E-Commerce คือ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (29) ซึ่งในการที่จะท า E-
Commerce หรือขายของ Online นีจ้ะมีกฏหมายเฉพาะและทางบริษัท
จะต้องไปจดทะเบียนกับทาง สคบ. ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทนีจ้ึงได้ให้ที่ป รึกษาทางกฏหมายทบทวนทุกข้อให้มีความ
ครอบคลมุและชดัเจนกับธุรกรรมของบริษัทในคราวเดียวกันนีเ้ลย 
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นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร 

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ในการที่บริษัทมาท า E-Commerce จะส่งผลให้สินค้าของบริษัทต ่าลง
หรือไม ่

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

ปัจจุบันบริษัทมกีารขายสินค้า Online อยู่แล้ว แต่ผ่านทาง Website ของคู่
ค้าของบริษัท ซึ่งมีมลูค่าขายต่อบิลอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่น
บาท ซึ่งไม่เป็นการส่งผลต่อราคาของสินค้าที่ต ่าลง แต่เป็นการเปิดช่องทาง
เพื่อเข้าถึงกลุ่มลกูค้าในพืน้ที่ที่ไม่มีสาขาของบริษัทตัง้อยู่  

นายมน ูเลียวไพโรจน์ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

เพิ่มเติมว่าการขายสินค้า Online นีจ้ะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับ
บริษัท ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มี
ก าลงัซือ้ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือประเทศอื่น ๆ อีกด้วย 

นายเลอสรรค์ พฒันสขุ 
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

 

บริษัทมีอตัราการหมนุเวยีนของสินค้าที่ค่อนข้างสงู บริษัทจะสามารถท าได้
ดีขึน้กว่านีห้รือไม่ เสนอข้อคิดเห็นว่าในการท าตลาด E-Commerce อาจจะ
มองถึงสินค้าที่มีราคาหลกัพนั 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

อตัราการหมนุเวียนนีไ้ด้รวมสินค้าทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่มีไว้โชว์ และ
สินค้าต้นแบบจึงท าให้มีจ านวนวันที่นาน โดยปกติสินค้าที่ออกใหม่จะมี
อัตราการหมุน เวียนอยู่ที่ ป ระมาณหนึ่ งไตรมาส อ ย่างไรก็ ดีบ ริษั ท
ตัง้เป้าหมายว่าจะท าให้ลดลงเหลือประมาณ 230 วนั และเมื่อเปรียบเทียบ
กับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันในต่างประเทศจะมีอัตราการหมุนอยู่ที่
ระหว่าง 2 ร้อยถึง 3 ร้อยกว่าวนั 

นายสินิทธ์ ลีระพนัธ์ 
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

อยากทราบว่าบริษัทมีความสนใจในการท าตลาดของมือสองส าหรับสินค้า
เคร่ืองประดบัหรือไม่ เก่ียวข้องกับการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

วตัถุประสงค์หลักในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ เพื่อด าเนินการ
ด้าน E-Commerce อย่างไรก็ดีปกติลูกค้าที่ซือ้สินค้าของยูบิลล่ีสามารถ
น ามาเปล่ียนได้ แต่ในอนาคตถ้าตลาดมือสองมีการเปล่ียนแปลงไปและ
เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตก็อาจจะเกิดขึน้ได้ 

 
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้

 มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 107,512,309 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย - - 
(3) งดออกเสียง - - 
รวม 107,512,309 100.00 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัให้แก้ไขเพิ่มเตมิวตัถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ 
 



 
 

22 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่  

นางสาวธวชัชยั เทียนบุญส่ง 
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ขอให้ผู้บริหารสรุปแผนที่จะท าในระยะเวลาอนัสัน้  

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

แผนที่จะท าในระยะสัน้คือ 
1) เพิ่มการเติบโตของรายได้จาก Same Store Sale 
2) เพิ่มช่องทางการในการจัดจ าหน่ายทัง้ผ่านทางสาขา และ Online 

และสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด ์  
 

 เมื่อไม่มีค าถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้ นแล้ว และการประชุมได้ด าเนินการมาครบทุก
ระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม
ในวันนี ้และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯจะด าเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 

 
      ลงช่ือ ________- ลายมอืชือ่ -________ประธานที่ประชุม 

                  (นายมนู เลียวไพโรจน)์         

           ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                      
 
 
 
 
ลงช่ือ__________- ลายมอืชื่อ - _____________ผู้บนัทึกการประชุม 

   (นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์)                     
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท 
 
   
 
 
 


